



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช. สผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๐๔๗๙๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปลผลการกิจกรรมวัน Kick-off การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ภายใต้ชื่อ “10 โครงการสำคัญสู่การเป็น ปค. วิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)  
เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.ปค.

ตามที่ ปค. กำหนดจัดกิจกรรมวัน Kick-off การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่อ “10 โครงการสำคัญสู่การเป็น ปค. วิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ ปค. (วช.) ได้จัดทำสรุปลผลการจัดกิจกรรมวัน kick-off พร้อมทั้งจัดทำหนังสือการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม กระตุ้นการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ จึงขอส่งข้อมูลสรุปลผลการจัดกิจกรรมและหนังสือ จำนวน ๒ เล่ม เพื่อให้สำนัก/กอง พิจารณาใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนาคม จงจิริระ)

อปค.

สรุปผลการจัดกิจกรรมวัน Kick-off การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ภายใต้ชื่อ “10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครองดิจิทัลใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)  
 ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๑	การตรวจเยี่ยมโครงการร้อยใจรักฯ พื้นที่ตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โครงการ ร้อยใจรักฯ บ้านห้วยसान ตำบลท่าตอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่)	- รับประทานอาหารกลางวันของภาคี การดำเนินงานโครงการร้อยใจรักฯ และบทบาทของกรมการปกครอง ในการสนับสนุนการขยายผลโครงการร้อยใจรักฯ ด้วยการจัด ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ (จำนวน ๔ จังหวัด ๑๙ อำเภอ ๓๓ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน) - การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนที่ประสบ ความสำเร็จ โดยกรมการปกครองทำงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน สอดคล้องกับ “อำเภอมั่นคง สีขาวปลอดภัย”	
๒	พิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัว ประชาชนให้กับผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติ ไทย (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่)	- การมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลที่ได้รับอนุมัติ สัญชาติไทย จำนวน ๒๐ ราย อันจะนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิ ชนพื้นฐาน ตามที่คนไทยพึงได้รับจากรัฐ มีเสรีภาพ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ	

ปีศาจ

โลโก้

๒๕๖๔

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๓	<p>การมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- อธิบดีกรมการปกครอง มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน ๑๔ คน โดยเน้นย้ำบทบาทของ “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ในการขับเคลื่อน การทำงานของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และเน้นย้ำการสร้างความเข้มแข็ง ในระดับหมู่บ้านและตำบล โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ หมู่บ้าน (กม.) ทั้งนี้ เน้นย้ำข้อราชการที่สำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ชายแดน</li> <li>๒. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</li> <li>๓. การวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งในทุกระดับ</li> </ol>	
๔	<p>การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- รับชมการแสดงยุทธวิธีปีน ๖ ท้า และการปราบปราม จลาจล จากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอ แม่เมาะ จำนวน ๑๕๐ นาย โดยบทบาทของ ชรบ. มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่</p> <p>- ตรวจเยี่ยม และพบปะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอแม่เมาะ จำนวน ๑๕๐ นาย พร้อมทั้งมอบสมุดบันทึก การปฏิบัติให้กับ ชรบ. อำเภอแม่เมาะ จำนวน ๙๓ เล่ม</p>	

ดีดา

รุจิรณ



๒๖๖๖

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๕	<p>การมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และฝ่ายปกครอง อำเภอแม่เมาะ (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- การตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจเยี่ยมสำนักทะเบียนอำเภอ คลินิกกฎหมาย ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เน้นย้ำยกระดับงานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการดูแล รักษาความสะอาดของอาคารสำนักงาน</p> <p>- การมอบนโยบายให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ อำเภอ และฝ่ายปกครองอำเภอแม่เมาะ โดยกรมการปกครองดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่อ “10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagship to DOPA New Normal 2021) ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ การยกระดับงานบริการ และการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รวมจำนวน ๑๐ โครงการ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกชั้นน้อยลง สุขุมมากขึ้น”</p> <p>เน้นย้ำฝ่ายปกครองขับเคลื่อนโครงการสำคัญๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทำให้ประเทศไทยชาติมีความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในต่อไป</p>	

บันทึก

สุพรรณ

สุพรรณ

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๖	<p>การตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผนดินธรรม แผ่นดินทอง (วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ม่อนดอยกลาง บ้านปางต้นซ้ออง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะละก้า อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>- บ้านปางต้นซ้ออง หมู่ ๑ ตำบลมะละก้า อำเภอแม่ฮ้อย เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นตัวอย่างของความสำเร็วจนการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองฯ ส่วนที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ</p> <p>- “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เป็นแนวทางสำคัญที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ เป็นแนวทางให้เกิดความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม รู้รักสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	
๗	<p>สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหารกรมการปกครอง สักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์</p>	

ดกท

ธกน

ธกน

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๘	<p>การตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงสนามให้แก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)</p> <p>(วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอگیลาณวิพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- วัตถุประสงค์การปกครอง ตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงสนามให้แก่กำลังพลสมาชิก อส. สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอگیลาณวิพัฒนาที่ ๒๖ จำนวน ๑๒ นาย และให้โอวาทยึดหลักค่านิยมที่เสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม “ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”</p> <p>- สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เป็นกำลังพลสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน การจัดระเบียบสังคม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบยาเสพติด</p>	
๙	<p>การเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สู่หน่วยอำเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อำเภอ (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอگیลาณวิพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- อำเภอگیลาณวิพัฒนา เป็นอำเภอที่ตั้งตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเป็นอำเภอตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และถือเป็นอำเภอลำดับที่ ๘๗๕ ของประเทศไทย</p>	

ถัดมา

รูปถ่าย

๕๖๖๖

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๑๐	<p>การมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรฝ่ายปกครองอำเภอภูพานพัฒนา (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูพานพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- อธิบดีกรมการปกครอง มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายปกครอง และกำนัน ในพื้นที่อำเภอภูพานพัฒนา โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่</p> <p>- กรมการปกครองมอบชุดเครื่องแต่งกาย ขรบ. จำนวน ๑๑๐ ชุด และมอบสมุดบันทึกการปฏิบัติงานให้กับ ขรบ. อำเภอภูพานพัฒนา จำนวน ๒๒ เล่ม ผ่านตัวแทนกำนัน พัง ๓ ตำบล</p>	
๑๑	<p>การตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หมู่บ้านแม่ละอู หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่แจ่มหลวง อำเภอภูกองคา จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>- รองอธิบดีกรมการปกครอง (นายพิริยะ ฉันทดิลก) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่หมู่บ้านเข้มแข็ง “บ้านแม่ละอู” ตำบลแม่แจ่มหลวง อำเภอภูกองคา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงเขาสูงชัน มีผลงานที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	

ที่ ๓

๒๒

ที่	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	ภาพถ่ายกิจกรรม
๑๒	กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ	<p>- “โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานปี การเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยกรมการปกครอง กำหนดให้ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ๑ ใน ๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง</p> <p>- “จิตอาสา” หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จิตอาสาตามพระราชโองบาย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) จิตอาสาพัฒนา ๒) จิตอาสาภัยพิบัติ และ ๓) จิตอาสาเฉพาะกิจ</p> <p>- อธิบดีกรมการปกครอง นำประชาชนและจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็น “ฝายมีชีวิต” ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และฟื้นฟูระบบนิเวศฯ แบบยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาความชุ่มชื้นและปริมาณน้ำ</p>	<p>“โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานปี การเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยกรมการปกครอง กำหนดให้ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ๑ ใน ๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง</p> <p>- “จิตอาสา” หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จิตอาสาตามพระราชโองบาย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) จิตอาสาพัฒนา ๒) จิตอาสาภัยพิบัติ และ ๓) จิตอาสาเฉพาะกิจ</p> <p>- อธิบดีกรมการปกครอง นำประชาชนและจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็น “ฝายมีชีวิต” ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และฟื้นฟูระบบนิเวศฯ แบบยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาความชุ่มชื้นและปริมาณน้ำ</p>		

ปิด

สรุป

ส่วน

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการปกครอง



สรุปผลการจัดกิจกรรม